

ความลับของ "คนรวย"

🕒 นำเสนอเมื่อ 16 พ.ย. 2556

ความลับของ "คนรวย"

ทวี มีเงิน

ในฐานะแฟน "สรรสุระ" ชอบตรงที่มีเคล็ดลับต่างๆ น่าสนใจ ฉบับล่าสุดได้นำเสนอ "25 เคล็ดลับของคนรวยที่คุณยังไม่รู้" ซึ่งจะหยิบบางส่วนมาเล่า สนวนรายละเอียดลงหามาอ่านดู อาทิ

นายแพทย์ศัลยกรรมชื่อดังคนหนึ่งในสหรัฐบอกว่า "ผมคิดว่าการไม่ใช้เงินก็เหมือนการหาเงิน หากผมประหยัดเงินได้ 2,000 เหรียญจากการไม่ซื้อตัวเครื่องบินชั้นหนึ่งก็เหมือนมีคนมาจ้างผม 2,000 เหรียญ คุณจะยอมนั่งบนที่นั่งที่ไม่สบายสัก 3 ชั่วโมง เพื่อจะได้เงิน 2,000 เหรียญได้ไหมละ"

"ออกัส ทุ รัก" ผู้ก่อตั้งบริษัทซอฟต์แวร์ 2 แห่ง บอกว่า "ผมอึดอ้อมใจเป็นพิเศษเมื่อไม่ต้องเสียอะไรไปเปล่าๆ ผมยังเก็บเศษสุมมาแปะรวมกันเป็นก้อนเดียว ยังรียาสีฟันจนเกลี้ยงหลอด ชอบปลูกผักกินอีกหลายอย่าง"

ผลสำรวจครอบครัวผู้มีฐานะดี 1,000 ครอบครัว เมื่อปี 2555 โดยสำนักบริหารสินทรัพย์เล็กเมสัน ระบุว่า "ครอบครัวเศรษฐีถึง 72% (ซึ่งมีเงินลงทุนกว่า 250,000 เหรียญ) เห็นว่าลูกๆ ควรจ่ายเงินค่าเล่าเรียนเองบางส่วน เกือบหนึ่งในสามคิดว่านักศึกษาในอนาคตเหล่านี้ควรวางแผนเก็บเงินค่าเล่าเรียนอย่างน้อยครั้งหนึ่ง"

ผู้จัดการกองทุนของฟิเดลิตี แม็กเจลสัน บอกว่า "มองหา ไอเดียการลงทุนจากชีวิตประจำวันของคุณ หลังจากเห็นภรรยาของผมตื่นเต้นหนักหนากับถุงนอนยี่ห้อ L"egg ของ Hanes ที่ใส่กล่องรูปไข่และวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ต ผมคิดว่าบริษัทนี้ท่าจะรุ่ง ผมจึงขอซื้อหุ้นของ Hanes และได้เห็นราคามันพุ่งถึง 6 เท่า"

"เจอร์รูด เซสเลอร์" ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร Home task บอกว่า "เมื่อซื้อของสักอย่างควรถามว่าร้านไปรับของมาจากไหน เราซื้อสินค้าออร์แกนิกซึ่งแพงมาก ผมจึกคิดว่าเราหาข้อมูลอาหารมาจากไหน โทรศัพท์ถามผู้คาสง และหาวิธีซื้อเอง ยอดต่ำสุดที่รับคือ 250 เหรียญ เราจึงรวบรวมยอดซื้อจากเพื่อนๆ และให้เขามาส่งหนาบานเลย"

"ลีกา ซิง" มหาเศรษฐีของเอเชียบอกว่า "ส่วนตัวผมไม่มีหนี้สินมานานหลายปีแล้ว แม้กระทั่งตอนนี้หากผมกู้เงินผมต้องแน่ใจจ่ายคืนได้ภายใน 24 ชั่วโมง หรืออาจจะ 72 ชั่วโมง ธนาคารเรียกเก็บเพื่อไปปลดปล่อยไวก่อน"

ดบุท่าย "วอร์เรน บัฟเฟตต์" บอกว่า "ราคาคือสิ่งที่คุณจ่ายไป และมูลค่าคือสิ่งที่คุณได้มา ไม่ว่าจะป็นหุ้นหรืออสังหาฯ ผมชอบซื้อของคุณภาพดีเมื่อได้ลดราคาสักนิดหน่อย"

นี่คือเคล็ดลับคนรวยที่คุณไม่รู้

ขอบคุณที่มา [ข่าวสดออนไลน์](#)